

Số: 12/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 1992

CHỈ THỊ
**Về công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn
thành phố năm 1992.**

Thời gian qua công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả thấp. Liên tiếp nhiều năm không hoàn thành kế hoạch do nhiều nguyên nhân : sâu rầy thiệt hại mùa màng, đời sống nông dân ngoại thành còn nhiều khó khăn..., nhưng vấn đề chính là tinh thần chấp hành luật pháp chưa cao. Nhiều hộ có khả năng nộp thuế nhưng vẫn cố tình trì hoãn không đóng. Nhiều cán bộ đảng viên chưa gương mẫu trong việc nộp thuế hoặc xâm tiêu chiếm dụng tiền thuế. Ngoài ra sự phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương với các ban ngành chức năng trong công tác hành thu chưa đồng bộ, chặt chẽ và khoa học.

Để chấn chỉnh lại công tác thu thuế nông nghiệp, tạo một chuyển động mới nhằm đưa việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp theo pháp luật thành nền nếp đối với nông dân ngoại thành, trước mắt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 13 tỷ thuế nông nghiệp năm 1992.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Từ năm 1992 trở đi, Ủy ban nhân dân thành phố để lại 100% số thuế nông nghiệp cân đối cho ngân sách huyện, quận có sản xuất nông nghiệp. Do đó Ủy ban nhân dân các huyện, quận phải tập trung chỉ đạo triển khai chỉ tiêu thu thuế nông nghiệp được phân bổ cho địa phương và cân đối nguồn thu này cho nhu cầu chi của huyện quận.

2- Ủy ban nhân dân các huyện quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã triển khai ngay lực lượng thu thuế nông nghiệp tại địa phương và có chính sách với anh em. Để có cơ sở nắm sát tình hình tại chỗ, Ủy ban nhân dân xã phải chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức thu, có sự phối hợp với các đoàn thể và cán bộ nghiệp vụ thuế.

3- Cục Thuế thành phố cùng Ủy ban nhân dân các huyện quận có biện pháp cụ thể triển khai kế hoạch thu cho từng địa phương. Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ, hướng dẫn huyện quận thực hiện kế hoạch sát thực tế, nhanh gọn, có hiệu quả và đúng pháp luật.

Vào thời vụ cao điểm nếu lực lượng thu của huyện, xã không đảm đương hết công việc, Cục Thuế thành phố phải tổ chức huy động lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ cho địa phương.

4- Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện quận quyền chế tài, xử lý hành chính đối với các vi phạm trong việc nộp thuế nông nghiệp. Cần tiến hành xử lý ngay các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có khả năng nhưng cố tình trì trệ, nhất là đối với các cán bộ đảng viên không gương mẫu, chiếm dụng xâm tiêu tiền thuế để làm gương.

5- Không được miễn giảm tràn lan khi chưa có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. Giao Sở Nông nghiệp chịu trách nhiệm chính cùng các ngành chức năng xác định mức thiệt hại cần miễn giảm thuế nông nghiệp của các huyện quận để Cục Thuế thành phố có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Tài chính miễn giảm thuế nông nghiệp đúng quy định.

6- Sở Tài chính theo dõi sát tình hình thu chi ngân sách các huyện để kịp thời hướng dẫn và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ kịp thời khi huyện, quận gặp khó khăn đột xuất.

7- Giải quyết nợ tồn đọng, xâm tiêu :

- Từ 1988 trở về trước : Cục Thuế chuẩn bị thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố xóa số nợ bất khả thu do sự tan rã của các tập đoàn hợp tác xã.

- Từ 1988 về sau : các huyện quận phải thu hồi nộp ngân sách, số nào quá khó khăn không thể thu hồi được Ủy ban nhân dân các huyện quận làm việc với Cục Thuế tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Tài chính.

- Nợ xâm tiêu của huyện Củ Chi : Ủy ban nhân dân huyện làm việc cụ thể với Sở Tài chính, Cục Thuế trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Về nguyên tắc thành phố chỉ hỗ trợ huyện giải quyết một phần số xâm tiêu để chi các nhu cầu bức thiết của xã, còn phần cá nhân xâm tiêu phải thu hồi triệt để và có biện pháp kỷ luật thật nặng đối với các cá nhân vi phạm.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, quận có sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này để đưa công tác thu thuế nông nghiệp ở ngoại thành vào khuôn khổ của pháp luật.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vương Hữu Nhơn